



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้ดำเนินการและการกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการวิกฤตในครั้งนี้ของบัณฑิตวิทยาลัยในการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-๑๙ ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อลดการแพร่กระจายการติดเชื้อลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก บัณฑิตวิทยาลัยจึงพิจารณาดำเนินการดังนี้

- ๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการสอบอื่นๆ ให้เป็นแบบออนไลน์ (online)
- ๒) การติดต่อประสานงานอื่นๆ ของคณาจารย์ และนักศึกษาให้ดำเนินการส่งแบบฟอร์มในระบบ (แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์) ไปยังผู้รับผิดชอบงานดังเอกสารแนบ

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารแนบ: ตารางกิจกรรมผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรม/งาน	ผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์	ID line/e-mail
บริหารสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย - งานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย - งานประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	๐๙๐-๙๙๘๘๒๖๓	ID: 0866033537 e-mail: phornpharn.don@gmail.com
งานวิชาการ - การลงทะเบียนเรียน/การชำระเงินค่าลงทะเบียน/ค่ารักษาสถานภาพ - การจัดรายวิชาเรียน - ส่งผลการเรียน - งานรับสมัครนักศึกษา	คุณปณิตา คล้ายนิล	๐๘๐-๕๖๐๙๓๐๙	ID: panita.kla e-mail: panita63@gmail.com
งานวิทยานิพนธ์ - ตรวจสอบแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ - ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ - ประสานงานตรวจสอบบทความคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ - การตีพิมพ์เผยแพร่	คุณสายน้ำผึ้ง บุญมา	๐๘๘-๔๔๙๗๖๔๕	ID: sainum555 e-mail: saynumphung.boo@gmail.com
งานวิชาการ - การแต่งตั้งที่ปรึกษา และเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ - การออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ/เก็บข้อมูลวิจัย - งานการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน	คุณสุเทพ เกิดปรากฏ	๐๘๙-๒๒๔๗๓๑๖	ID: thape28 e-mail: t_hape@hotmail.com
งานสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระออนไลน์	คุณปณิตา คล้ายนิล คุณสุเทพ เกิดปรากฏ		

